

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện công văn số 406/SDGĐT-GDĐT&CN ngày 12/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg, ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác chỉ đạo

1. Ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn

UBND huyện đã kịp thời triển khai đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”, Kế hoạch số 3700/KH-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về kế hoạch triển khai đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 303/KH-PGDĐT ngày 15/12/2016 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020”. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án gắn với kế hoạch nhiệm vụ năm học và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

2. Công tác phối hợp

UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực tham mưu thực hiện Đề án, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, cơ quan liên quan, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt công tác giáo dục an toàn giao thông; phối hợp với phòng Tư pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học; thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tội phạm, Chương trình quốc gia và phòng, chống tội phạm ma túy giai đoạn 2016-2020; đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện thường xuyên phối hợp với huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng LĐTB&XH tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Tăng cường kiểm tra, rà soát các địa điểm kinh doanh trò chơi và các dịch vụ trực tuyến đảm bảo không kinh doanh trò chơi bạo lực, đồi trụy ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi của người chơi.

Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng; đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Huyện Đoàn tổ chức các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như phong trào thanh niên xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, triển khai các phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tổ chức tốt các hoạt động cho học sinh trong hè, ...

Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Khuyến học,... căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, vận động các cơ sở Hội, hội viên tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng. Làm tốt công tác khuyến học - khuyến tài, trao học bổng, hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong các Hội thi, Kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh thông qua các môn học và trải nghiệm thực tế; tổ chức cho học sinh trực tiếp tham gia lao động, vệ sinh trường lớp học và khuôn viên nhà trường; thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca; tập thể dục giữa giờ cho học sinh TH, THCS qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh.

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập. Bố trí diện tích đất làm sân chơi, bãi tập, xây dựng các Quy ước, hương ước tại các tổ dân phố, thôn bản.

3. Kiểm tra đánh giá

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với huyện Đoàn, Hội đồng Đội đánh giá, bình xét những Liên đội xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh, đưa hoạt động tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là một trong các nội dung kiểm tra đánh giá liên quan.

Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ định kỳ kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tại các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học; thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với hoạt động văn hóa, dịch vụ kinh doanh trong lĩnh vực vui chơi giải trí có tính chất không lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội các hoạt động mê tín dị đoan, các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy phản động, kích động, gây rối trật tự công cộng.

II. Kết quả đạt được

1. Kết quả các nhiệm vụ triển khai, thực hiện trong năm 2015 và năm 2016

Đã tiến hành rà soát và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở các đơn vị trường trên địa bàn huyện.

Các cơ sở giáo dục đã tổ chức triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trong các các buổi sinh hoạt; nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội được lồng ghép trong hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động khác của nhà trường.

Triển khai phong trào Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và đã trở thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường; thực hiện treo các khẩu hiệu trong nhà trường theo quy định.

Các đơn vị trường học thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh trường, lớp học đảm bảo xanh - sạch - đẹp trong khuôn viên nhà trường.

100% đơn vị trường duy trì việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ; tập thể dục đầu giờ và giữa giờ cho học sinh với các bài múa, hát tập thể, dân ca, dân vũ, các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước,...

Hàng năm, 100% đơn vị trường tổ chức bàn giao số thanh thiếu niên, nhi đồng về sinh hoạt hè tại các cơ sở Đoàn xã, thị trấn.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện thực hiện các chuyên mục, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Xây dựng và phát sóng các tin, bài có nội dung phản ánh về các hoạt động của đoàn viên, thanh niên trong huyện tham gia bảo vệ môi trường, gương người tốt việc tốt,...; Các hoạt động xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, bản văn hóa tại các xã thuộc huyện

Tiến hành rà soát việc bố trí, sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục có sân chơi, bãi tập phục vụ cho các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường; công tác xã hội hóa được quan tâm, huy động mọi nguồn lực nâng cấp cơ sở vật

chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, nhà trường, gia đình với các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực.

2. Kết quả các nhiệm vụ triển khai thực hiện

a) Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh:

Các đơn vị đã tổ chức tốt việc triển khai thực hiện Đề án đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 22/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020”; Các văn bản chỉ đạo về việc triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020”; Tuyên truyền tình yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc; nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên, người lao động và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc phối hợp giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

100% các đơn vị trường đã tổ chức tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ các giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng của tỉnh như: Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lễ hội Hoa Ban, các môn thể thao dân tộc, văn hóa văn nghệ dân gian,... vào trong các ngày kỉ niệm lớn, ngày Hội của đất nước, của tỉnh, của huyện.

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thông qua các Cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu pháp luật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng, Hội khỏe phù đồng các cấp, Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Hội thi “Bé khỏe - Bé ngoan”; Hội thi “Tiếng hát tuổi hồng”; Cuộc thi Khoa học kỹ thuật; Thi Chỉ huy Đội giỏi và nghi thức đội; Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn; Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng,...; Tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày ngày lễ lớn của dân tộc: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày giải phóng Miền Nam 30/4, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5, ngày sinh nhật Bác 19/5, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12,...

Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong các hoạt động chuyên môn, trong các giờ học chính khóa, hoạt động ngoại khóa trường học. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội: tổ chức vui tết Trung thu; thăm quan dã ngoại; văn nghệ thể dục thể thao, các trò chơi dân gian; vệ sinh môi trường, chăm sóc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, chăm sóc các di tích lịch sử, viếng nghĩa trang liệt sỹ; phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, Giờ Trái đất,... Các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS, tổ chức dạy hát Quốc ca cho học sinh; các trường mầm non thường xuyên cho trẻ nghe hát Quốc ca. Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thực hiện việc hát Quốc ca trong Lễ chào cờ và các nghi lễ khác.

Khai thác và phát huy có hiệu quả các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong công tác giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng.

Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng ngày càng được nâng cao.

b) Về đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho học sinh:

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tích cực phối hợp với gia đình tăng cường giáo dục lễ giáo cho trẻ, tích hợp, lồng ghép các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ để hình thành và phát triển hành vi, thói quen tốt; tăng cường giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống, giá trị sống, tích hợp giáo dục quyền bảo vệ và chăm sóc trẻ em, rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường các hoạt động tập thể tham gia lao động vệ sinh trường lớp, hoạt động xã hội.

Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong các trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học học sinh, phát huy tính tích cực của học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua đó giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông. Tích hợp việc giáo dục quyền bảo vệ và chăm sóc trẻ em, luật thanh niên, luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, phát huy giáo dục lịch sử địa phương với các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên trang website của đơn vị, phối hợp giữa các cơ quan (Giáo dục và Đào tạo, Công an, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức giáo dục pháp luật trong học sinh.

Các đơn vị làm tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích, an ninh trật tự, đảm bảo cho thanh, thiếu niên và nhi đồng được an toàn trong cuộc sống, lao động, học tập và vui chơi. Kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc, ngăn chặn các

thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thanh, thiếu niên và nhi đồng.

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi của thanh thiếu niên và nhi đồng đặc biệt là tuyên truyền qua website của các đơn vị, mạng xã hội.

c) Về đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động:

Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”... gắn với công tác giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ làm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống.

Tổ chức tốt cho Đoàn viên, thanh, thiếu niên đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan; Tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên.

d) Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh:

Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, giáo viên phụ trách công tác giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng trong các trường học và tổ chức Đoàn, Đội, Hội.

Hàng năm 100% cán bộ, giáo viên giảng dạy môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm lớp được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, huyện Đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức.

Thực hiện đúng chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho học sinh:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS làm tốt công tác phối hợp với gia đình, xã hội và các đoàn thể trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, hình thành nhân cách cho học sinh; xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử trong nhà trường.

Các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng môi trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện, các trường phổ thông đều có tổ tư vấn học đường để kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng và chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ em. Chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp hàng năm đều coi nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống

cho thanh, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, sức khỏe dinh dưỡng, phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền giáo dục cho học sinh nâng cao kiến thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, kiến thức về giới, bình đẳng giới, phòng chống HIV/AIDS, kỹ năng tự bảo vệ mình, tránh xa các tệ nạn xã hội; phối hợp với Hội khuyến học huyện vận động, tìm kiếm và phối hợp với nhiều tổ chức, cá nhân về khuyến học, khuyến tài trao học bổng, quần áo, sách vở cho học sinh nghèo vượt khó, cải thiện đời sống, hỗ trợ học sinh bán trú; vận động các nhà hảo tâm tài trợ, trao quà, áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập... cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

f) Về tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh:

Các đơn vị đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng mạng để tăng cường công tác truyền thông, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng trên công thông tin, website.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị như: trường học, sân vận động, nhà thi đấu đa năng, nhà văn hóa ở các xã, thị trấn được tăng cường phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được khai thác, bố trí sử dụng hiệu quả.

Các trường học thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian...

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 1510/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự phối hợp của các Sở, Ngành, Đoàn thể tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo đã triển khai, kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020” đến các phòng, ban, cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống học sinh, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

Đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan, đơn vị được tiếp thu đầy đủ các Nghị quyết của cấp ủy Đảng; thanh niên, thiếu niên học sinh trong các nhà trường được tuyên truyền giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; 100% các đơn vị trường có giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, có các tổ tư vấn tâm lý.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh tích cực hưởng ứng.

Phương pháp, hình thức giáo dục cho thanh, thiếu niên và nhi đồng có nhiều đổi mới. Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống được nâng lên; thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đã có những chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Đề án đạt được một số chỉ tiêu quan trọng: 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức được học tập Nghị quyết của cấp ủy Đảng; 100% thanh niên học sinh trong các đơn vị trường được tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trường học; 100% các đơn vị trường có giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; cán bộ Đoàn, đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; Các hộ gia đình được phổ biến và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, đề hướng dẫn cho con em trong gia đình; Thanh niên, học sinh tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, tích cực tham gia lao động tập thể đảm bảo theo kế hoạch.

Cơ sở vật chất trong và ngoài nhà trường được đầu tư xây mới, sửa chữa và khai thác sử dụng có hiệu quả.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng được chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Hạn chế

Công tác tuyên truyền về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng ở một số xã, đặc biệt là ở các xã vùng cao, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Cơ sở vật chất như: Các khu vui chơi, giải trí, trung tâm tập luyện thể dục thể thao, các công trình công cộng, bể bơi... còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, sinh hoạt giao lưu của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng hiện nay.

Công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ.

3. Nguyên nhân

Địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, hệ thống truyền thanh xã và hệ thống loa truyền thanh đến các thôn bản còn thiếu đã ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả công tác tuyên truyền.

Cơ sở hạ tầng chưa đồng đều, một số bản ở xa trung tâm, cơ sở vật chất, diện tích sân chơi, bãi tập của chưa đảm bảo, khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh thiếu niên.

Đời sống của một bộ phận nhân dân vùng cao còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều gia đình chưa quan tâm phối hợp với nhà trường, tổ chức đoàn thể để giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

IV. Phương hướng triển khai, thực hiện trong những năm tiếp theo

1. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng; các đơn vị trường học làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị lịch sử, văn hóa cho học sinh.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

3. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng.

5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ chức đoàn thể

V. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bổ sung kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (sân chơi, bãi tập, thiết bị phục vụ cho luyện tập thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên và nhi đồng).

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện Tuần Giáo về tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1510/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Phòng GDTX&CN Sở GD&ĐT (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, GDĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mùa Va Hồ